



GIÁO HỘI TIN LÀNH GIÁM LÝ VIỆT NAM

98 Đường số 20, Phường 5 Quận Gò Vấp, TP HCM

THU MỤC VỤ THÁNG 01 VÀ 02

LỜI CHÚC TẾT 2025

CỦA GIÁM MỤC HỘI TRƯỞNG

Ngày 17 tháng 01 năm 2025

Gia đình Giáo hội Giám lý Việt Nam quý mến,

Những ngày cuối cùng của năm cũ Âm Lịch đang dần khép lại để chuẩn bị chào đón Mùa Xuân mới 2025. Chúng tôi thay cho Giáo hội, *“cầu xin Đức Giê-hô-va ban phước cho anh chị em và phù hộ anh chị em! Cầu xin Đức Giê-hô-va chiếu sáng mặt Ngài trên anh chị em và làm ơn cho anh chị em! Cầu xin Đức Giê-hô-va đoái thương anh chị em và ban bình an cho anh chị em!”* (Dân-số ký 6:24-26).

Mỗi lần Xuân đến, lòng chúng ta lại rạo rức như tâm trạng của Hoài Nam Tử: “Xuân đã đến rồi nhân thế ơi. Nàng đem hương sắc lộng khung đời. Cho muôn nét mộng vào trong mắt. Để thấy xuân về ngây ngất vui”. Tết là dịp để hưởng niềm vui, nhưng Mùa Xuân cũng là thời gian để chúng ta khám phá mục đích và đường lối Chúa cho chính mình. Chủ đề Mục vụ của Giáo hội trong Năm mới 2025 là **“Đứng Lên và Chiếu Sáng”** dựa trên Ê-sai 60:1, **“Hãy đứng lên và tỏa sáng ra!”** Chúng ta phải đứng lên và chiếu sáng, bởi vì loài người khắp nơi đang ở trong bóng tối. Bóng tối đang bao trùm toàn bộ trái đất. Bóng tối đạo đức đang bao trùm trái đất. Bóng tối tâm linh đang bao trùm trái đất. Bóng tối tài chính đang bao trùm trái đất. Bóng tối tình cảm đang bao trùm trái đất. Bóng tối tuyệt vọng đang bao trùm trái đất. Nhưng có một điều tốt là trời càng tối, thì càng dễ nhìn thấy ánh sáng. Loài người khắp nơi càng ở trong bóng tối, thì càng dễ nhìn thấy ánh sáng Chúa qua chúng ta. Và, như ông Ê-sai đã nói: *“Các nước sẽ đến cùng ánh sáng ngươi và các vua sẽ hướng về ánh bình minh của ngươi”* (60:3).

Thưa anh chị em, chúng ta chuẩn bị bước vào năm mới Âm lịch 2025, tôi mời gọi anh chị em cùng đứng lên và chiếu sáng ra. Chúng ta hãy phản ánh vinh quang của Chúa và ảnh hưởng tích cực đến cộng đồng của mình. Chúng ta hãy trở thành ngọn hải đăng rực rỡ. Chúng ta phải thu hút nhiều người khác đến với hy vọng và tình yêu, được tìm thấy trong ánh sáng vĩnh cửu của Thiên Chúa. Trước kia, chúng ta đầy dẫy sự tối tăm, nhưng nay được đầy dẫy ánh sáng của Chúa Cứu Thế, vậy chúng ta hãy “đứng lên và tỏa sáng ra” (Ê-phê-sô 5:8-10). Người ta sẽ thay đổi cách sống, khi họ nhìn thấy ánh sáng của Chúa chiếu ra qua đời sống chúng ta.

Xin Ân huệ và phúc lành của Chúa theo đuổi chúng ta từng ngày trong suốt năm mới Âm lịch 2025.

Thân kính,

Giám mục Tô Văn Út

